



จรรยาบรรณคู่ธุรกิจกลุ่มบริษัท TKS

(TKS Supplier Code of Conduct)

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและธรรมมาภิบาลที่ดี โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนในคู่ธุรกิจ ให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพด้านแรงงานและมนุษยชน ดูแลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

คำนิยาม

กลุ่มบริษัทฯ หมายถึง บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด

1. จริยธรรมทางธุรกิจ

คู่ค้าและกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้รับความปฏิบัติด้วยเป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รักษาความลับคู่ค้าต้องไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯและผู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยที่ไม่ได้รับความยินยอม และคู่ค้าจะต้องเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯและผู้อื่นและระมัดระวังไม่ให้มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว

2. แรงงานและสิทธิมนุษยชน

คู่ค้าและกลุ่มบริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานต่างด้าว ไม่บังคับใช้แรงงานในลักษณะแรงงานทาส โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างเพราะความแตกต่าง ทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด



Certified by





3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ลูกค้าและกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ ควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและผลปฏิบัติงาน ฝึกอบรมลูกจ้างให้ทำงานอย่างปลอดภัยและส่งเสริมลูกจ้างให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งในเวลางานและนอกเวลา และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับลูกจ้างที่สอดคล้องตามความเสี่ยงอย่างเพียงพอ พร้อมใช้งานเสมอ

4. สิ่งแวดล้อม

ลูกค้าและกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม รักษาสภาพแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของบริษัท เช่น นโยบาย 3Rs ลดการใช้ (Reduce) , นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) , นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

5. กฎหมายและข้อกำหนด

ลูกค้าและกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

กลุ่มบริษัทฯ จะสนับสนุนสินค้าและบริการจากลูกค้าที่ได้ปฏิบัติสอดคล้องกับ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจกลุ่มบริษัท TKS” นี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ กับลูกค้าโดยพิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิติพันธุ์ มงคลสุธี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



Certified by

